

Xuân ấm áp, tết bình an

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà, chúc tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc tết Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Thái Bình.

trật tự, an toàn giao thông và đấu tranh ngăn chặn các vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đèn trời; tổ chức thường trực sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa trọng điểm của tỉnh. Trên

tuyến biên giới biển, các chiến sĩ biên phòng thực hiện tốt và đón tết bình an, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn tỉnh trước và trong tết ổn định; không xảy ra khiếu kiện đông người; không

xảy ra cháy, nổ, trọng án và các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng; là năm thứ 11 liên tiếp trên địa bàn tỉnh không có trường hợp đốt pháo không đúng quy định. Vui tết, đón xuân song mỗi người dân đều nêu cao ý thức trách nhiệm,

không chủ quan với dịch Covid-19, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Trong những ngày tết, toàn tỉnh không có bệnh nhân Covid-19 nặng; một số người mắc Covid-19 ở mức độ nhẹ đã tự điều trị, cách ly tại nhà. Các

ơ sở y tế bố trí đủ cơ số thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, phương tiện, phân công bác sĩ, nhân viên y tế đón tiếp, điều trị, chăm sóc bệnh nhân tận tình, chu đáo. Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện tốt, không xảy ra ngộ độc thực phẩm đông người.

Trước và trong tết, hệ thống lưới điện được vận hành tuyệt đối an toàn, ổn định, không có sự cố xảy ra; các đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường, nước sạch, viễn thông, giao thông vận tải... tăng cường năng lực hệ thống, hoạt động an toàn, ổn định, bảo đảm phục vụ tốt các nhu cầu của nhân dân. Các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ trong những ngày tết đều sẵn sàng gác lại hạnh phúc riêng để gìn giữ bình yên cho nhân dân vui tết.

Năm mới - thắng lợi mới

Chia tay năm Nhâm Dần đầy khó khăn và thử thách, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình tự hào, phấn khởi về những thành quả đã đạt được, tự tin bước vào năm mới với những kỳ vọng và quyết tâm mới. Thái Bình sẽ khởi đầu năm 2023 bằng rất nhiều hoạt động đầy ý nghĩa như tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" gắn với các hoạt động ra quân chăm sóc, bảo vệ cây xanh và vệ sinh môi trường tại các khu vực công cộng, các tuyến đường, khu dân cư; phát động doanh nghiệp thi đua sản xuất, kinh doanh. Các đồng chí lãnh

đạo tỉnh đi thăm, động viên, chúc tết một số doanh nghiệp. Ngành nông nghiệp đang tích cực chỉ đạo các địa phương tập trung lấy đủ nước phục vụ cho sản xuất vụ xuân để màu xanh phủ nhanh trên những cánh đồng; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản... cho người nông dân vui với những mùa vụ bội thu. 2.699 thanh niên của Thái Bình (đạt 103,72% chỉ tiêu giao quân) có tư tưởng tốt, sẵn sàng nhập ngũ vào ngày 6/2 tới đây. Trên các công trường, trong các nhà máy, xí nghiệp công nhân bắt tay vào sản xuất; thương mại, dịch vụ đã hoạt động trở lại với không khí sôi động; các cơ quan, công sở, trường học đã trở lại làm việc bằng tất cả tinh thần trách nhiệm, niềm tin và hy vọng vào năm mới nhiều thắng lợi mới.

"Một năm khởi đầu bằng mùa xuân" - tất cả thành công sẽ được bắt đầu từ mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân bằng những việc làm nhỏ nhất, bằng những tu duy sáng tạo nhất với quyết tâm cao nhất để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, kế hoạch của năm 2023, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Ông Đỗ Văn Vệ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh



Dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tặng 39.000 suất quà trị giá trên 16 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... Năm 2023 dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức song cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình sẽ đoàn kết, quyết tâm hơn nữa để thực hiện các giải pháp mở rộng thị trường, tăng cường liên kết, chú trọng đầu tư thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại, giảm chi phí, tăng năng suất, tạo ra những sản phẩm có thương hiệu, lợi thế cạnh tranh, giá trị gia tăng lớn. Trước mắt, chúng tôi sẽ tổ chức tốt lễ phát động doanh nghiệp thi đua sản xuất, kinh doanh, động viên các doanh nghiệp người lao động thi đua sản xuất ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới với khí thế mới, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Ông Nguyễn Tiến Ruột, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đông Hải (Quỳnh Phụ)



Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của xã đã huy động các nguồn lực chăm lo tết cho nhân dân nên tất cả các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già có đơn không nơi nương tựa... đều được nhận quà. Năm nay dịch Covid-19 đã được kiểm soát, địa phương đã tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao chào đón năm mới, mừng Đảng, mừng xuân vui tươi, an toàn, lành mạnh. An ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau tết được bảo đảm, thời tiết rất thuận lợi nên bà con đều đón tết rất vui tươi, đầm ấm.

Anh Định Văn Thuết, công nhân Xi nghiệp may Hưng Hà (Tổng công ty May 10)



Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tôi và người lao động trong doanh nghiệp được tham dự chương trình "Tết sum vầy - xuân gắn kết" trong không khí ấm tình thân và được nhận quà cảm thấy thực sự ấm lòng. Chúng tôi cũng được doanh nghiệp bảo đảm đầy đủ các chế độ, được thưởng tết nên ai cũng vui mừng, phấn khởi. Ngày mùng 6 tháng Giêng, toàn thể công nhân Xi nghiệp trở lại làm việc bình thường. Trong năm mới, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, tiếp tục thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Anh Nguyễn Văn Phóng, xã Tân Lập (Vũ Thư)



Để phát triển kinh tế gia đình tôi đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, nhưng khi xa gia đình thấy rất buồn, đặc biệt là những ngày tết. Dù các món ăn bên đó vẫn mang hương vị quê nhà song không có không khí đoàn viên, đầm ấm của gia đình. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên 3 năm ở xứ người là 3 năm tôi khắc khoải mong ngày về Việt Nam ăn tết. Năm nay dịch được kiểm soát, tôi đặt vé từ sớm để kịp về quê đón tết. Sau nhiều năm mới được thưởng thức hương vị tết cổ truyền cùng gia đình, thấy những ngày này quý giá biết bao. Trở lại quê hương thấy mọi thứ đã thay đổi nhiều, đời sống nhân dân nâng lên rõ rệt, tôi rất mừng, chúc mọi người, mọi nhà năm mới an khang, thịnh vượng. Sau tết tôi lại tiếp tục cuộc sống xa quê, sẽ nhớ mãi tết ở quê nhà Việt Nam.

Chị Bảo Thị Quyên, xã Đông Sơn (Đông Hưng)



Trở về quê hương sau nhiều năm sống và làm việc tại Philippines tôi thấy quê hương đổi mới, đặc biệt là hạ tầng giao thông rất thuận lợi cho người dân đi lại. Đời sống của người dân được nâng cao hơn rất nhiều so với trước đây. Hầu hết mọi người đều đi làm tại các công ty, xí nghiệp nên cuộc sống ổn định và cao hơn rất nhiều. Những ngôi nhà mới cao tầng mọc lên san sát, các gia đình đều có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho cuộc sống hàng ngày... Tôi rất vui mừng, phấn khởi trước sự đổi thay ấy và sẽ ở lại quê nhà lập nghiệp để đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

Hàng chục nghìn du khách trải hội xuân chùa Keo

Sáng ngày 25/1 (mùng 4 tháng Giêng), xã Duy Nhất (Vũ Thư) khai mạc lễ hội chùa Keo mùa xuân thu hút hàng chục nghìn du khách về dâng hương. Trong ngày khai hội, nhân dân địa phương thực hiện những nghi lễ truyền thống như: khai chỉ, mở cửa đền Thánh ghi nhớ công đức của Thiên sư Không Lộ và thành kính dâng hương ngài trong những ngày đầu năm mới. Đến lễ hội chùa Keo mùa xuân, mọi người được du xuân, tận hưởng không khí giao hòa của đất trời, chiêm ngưỡng cảnh đẹp của ngôi chùa cổ kính. Lễ hội xuân chùa Keo năm nay đặc biệt ấn tượng bởi trò chơi kéo lửa nấu cơm thi, một trò chơi dân gian đã được nhân dân làng

Keo lưu giữ với những nghi thức độc đáo, tạo nên không khí hào hứng, sôi nổi trong dịp đầu xuân mới. Ngoài ra, trong lễ hội còn có trống hội, du thuyền hát giao duyên, thi bắt vịt... Lễ hội chùa Keo mùa xuân là hoạt động mang nhiều ý nghĩa không chỉ với nhân dân xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư mà còn thu hút đông đảo du khách muôn nơi. Về với chùa Keo là trở về với những giá trị văn hóa truyền thống và lịch sử mang đậm bản sắc của miền quê lúa Thái Bình. Năm 2017, lễ hội xuân chùa Keo đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

TU ANH



Lễ hội chùa Keo mùa xuân.

An ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được bảo đảm

Trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm. Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng phối hợp cùng các ngành, địa phương đồng loạt triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông và đấu tranh ngăn chặn các vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ

hỗ trợ, pháo, đèn trời; tổ chức thường trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa trọng điểm của tỉnh theo quy định. Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT tết Nguyên đán Quý Mão 2023; kế hoạch tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm theo mô hình 141. Chỉ đạo rà

soát, bổ sung các phương án bảo đảm an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm, công tác tại địa phương. Trước, trong và sau tết Nguyên đán, trên địa bàn toàn tỉnh tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; không xảy ra khiếu kiện đông người; không xảy ra cháy, nổ, trọng án và các vụ việc phức tạp, nghiêm

trọng. Năm 2023 là năm thứ 11 liên tiếp trên địa bàn tỉnh không có trường hợp đốt pháo không đúng quy định. Lực lượng chức năng đã vận động thu hồi 26,6kg pháo các loại, 2,1kg thuốc pháo, 1 súng quân dụng, 2 súng hơi, 20 súng tự chế, 17 lựu đạn, 321 viên đạn các loại, 11 kíp nổ, 1m dây cháy chậm, 139 vũ khí thô sơ và 8 công cụ hỗ trợ. Đặc biệt, 10 điểm bắn pháo hoa trên địa bàn tỉnh trong đêm giao thừa được bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

P.V

Giao thông thông suốt, an toàn

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, trong 7 ngày nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (20 - 26/1), lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử lý 203 trường hợp vi phạm; phạt tiền trên 1 tỷ đồng; tước 92 giấy phép lái xe. Trong đó, 105 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 1 người chết và bị thương 3 người, giảm 1 vụ so với tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Dịp tết Nguyên đán năm nay, các hoạt động vận tải đã cơ bản được phục hồi, hoạt động đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân sôi động trở lại như trước khi bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mặc dù lực lượng chức năng đã chủ động xây dựng phương án, phân công lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông bảo đảm an toàn, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, tuy nhiên mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 10 tăng cao đột biến vào ngày mùng 2 tết nên tại khu vực Tân Đề và ngã tư Gia Lễ còn xảy ra ùn tắc cục bộ. Lực lượng cảnh sát giao thông đã kịp thời phân luồng, điều tiết để nhanh chóng xử lý tình hình theo kế hoạch.

NGUYỄN THỜI



Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán.

Gần 540 trường hợp khám, cấp cứu

Theo thống kê của Sở Y tế, trong 6 ngày nghỉ tết (từ ngày 30 tháng Chạp đến mùng 5 tết Quý Mão) đã có gần 540 trường hợp đến khám, cấp cứu tại các cơ sở y tế trong tỉnh do tai nạn đánh nhau; tai nạn lao động, sinh hoạt và ngộ độc thực phẩm. Cụ thể, số ca khám, cấp cứu do tai nạn đánh nhau là 57 ca; số ca khám, cấp cứu tai nạn lao động, sinh hoạt là 454 ca và 28 ca ngộ độc thực phẩm. Bên cạnh đó, các bệnh viện cũng đã khám, cấp cứu, điều trị cho hơn 490 trường hợp bị tai nạn giao thông. Tổng số ca thực hiện phẫu thuật trong 6 ngày tết là hơn 370 ca, trong đó 70 ca phẫu thuật cấp cứu do tai nạn. Ngoài các trường hợp

trên, các cơ sở y tế cũng tiếp nhận gần 5.490 bệnh nhân đến khám chữa bệnh, trong đó nhiều trường hợp phải nhập viện điều trị. 6 ngày tết, số lượt vận chuyển bệnh nhân bằng xe cứu thương của các bệnh viện là gần 120 lượt. Cùng với đó, các cơ sở y tế cũng đã đón 438 trẻ chào đời, trong đó 220 trẻ sinh mổ. Để bảo đảm công tác khám, cấp cứu, điều trị dịp tết Nguyên đán Quý Mão, các cơ sở y tế đều bố trí trực 4 cấp; đồng thời tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc tết, động viên kịp thời người bệnh phải điều trị nội trú dịp tết.

HOÀNG LANH

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 26/1

Việt Nam: Ghi nhận 17 ca mắc Covid-19 mới.
 Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 26/1, cả nước ghi nhận 17 ca mắc Covid-19 và không có bệnh nhân tử vong. Đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 266 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Thái Bình: Không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới
 Ngày 25/1, các cơ sở y tế không tiếp nhận thêm bệnh nhân Covid-19 mới.
 Tính đến hết ngày 25/1, Thái Bình đã tiêm được hơn 4.338 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19; trong đó, người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt 95,57%; trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt gần 69,5%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 92,75%, tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là 70,84%.

DUY TÙNG

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786
 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885